



ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 3/2560

เผยแพร่เดือน ธันวาคม 2560

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ : 0 5440 9145 ถึง 7 โทรสาร: 0 5440 9145 เว็บไซต์: www.pyo.moph.go.th E-mail: fdapv56@hotmail.com

สสจ.พะเยา เตือน แมงลักแคปซูล ผสมไซบูทรามิน อันตรายถึงชีวิต

สสจ.พะเยา เตือนผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์แมงลักแคปซูล ไม่ได้ขออนุญาตผลิตหรือนำเข้า และตรวจพบสารอันตรายที่ถูกเพิกถอนทะเบียนไปแล้ว ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตจากการกินผลิตภัณฑ์นี้ อย่างหลงเชื่อมาใช้ อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

นายแพทย์ชจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวผู้เสียชีวิต หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแมงลัก พาวเวอร์ สลิม นั้น พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แสดงเลข อย.ปลอม ไม่ได้ขออนุญาตผลิตหรือนำเข้า และจากการตรวจสอบข้อมูลผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายตามที่ระบุบนฉลากจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อสืบค้นชื่อผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต พบการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ลดความอยากอาหาร DETOX ลำไส้ ไร้ผลข้างเคียง ช่วยควบคุมความหิว เป็นต้น และ อย.ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากท้องตลาดเพื่อส่งวิเคราะห์ ผลการตรวจวิเคราะห์พบไซบูทรามิน ซึ่งถูกเพิกถอนทะเบียนตำรับไปแล้ว เป็นสารที่มีอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคต่อหิน หลั๊ง ตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดยจะมีอาการข้างเคียง คือ ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องผูก ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา กล่าวในตอนท้ายว่า หากผู้บริโภคต้องการลดความอ้วนอย่างปลอดภัยและยั่งยืนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและควบคุมอาหาร โดยการไม่กินอาหารฟร่าเพรีอ ไม่กินจุบกินจิบ ควรกินอาหารที่หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมครบ 5 หมู่ ลดการกินอาหาร หวาน มัน เค็ม รวมทั้งควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และขอให้ผู้บริโภคระลึกไว้เสมอว่า อาหารไม่ใช่ยาไม่สามารถช่วยบำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคได้ จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองเงินแล้วยังอาจได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนยาหรือสารอันตรายที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้

ทั้งนี้ หากพบเห็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-409145-7